

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 (Số liệu Báo cáo từ 15/12/2022 đến 15/5/2023)

Căn cứ Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 18/5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền⁽¹⁾ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tích cực của các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và

⁽¹⁾ Tham mưu Huyện ủy Ngọc Hôi xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo 01 năm thực hiện Kết luận số 13 –KL/TW, ngày 16-8-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về Công tác bảo đảm An ninh trật tự; Kết luận số 15-KL/TW của Bộ chính trị về thực hiện Chỉ thị số 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu BTV huyện ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36- CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 12-10-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quả công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện. Tiếp tục tham mưu BTV huyện ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Bí thư Trung ương Đảng “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch gặp mặt thôn trưởng, tổ trưởng Tổ dân phố, người có uy tín nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023; Ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với các vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống các vi phạm về pháo; báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham mưu UBND xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển hoá địa bàn trọng điểm xã Đắc Xứ về tội phạm trật tự an toàn xã hội và tệ nạn xã hội năm 2023. Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 670/KH-UBND ngày 16/03/2023 tổ chức lớp tập huấn huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn cơ sở.

vi phạm pháp luật.

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật:

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, mà nòng cốt là lực lượng Công an tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức đảm bảo phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền. Cụ thể:

+ Thực hiện Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ về “*Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030*”, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số; vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho quần chúng nhân dân, Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐTN ngày 06/3/2023 về việc tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ công dân cài ứng dụng VNeID trên địa bàn huyện Ngọc Hồi; đến nay đã hỗ trợ cài đặt cho 6207 tài khoản VneID (*cấp độ 1: 2129, cấp độ 2: 4078*) và hướng dẫn cụ thể quy trình gửi phản ánh, kiến nghị qua phần mềm. Bên cạnh đó, Công an huyện đã đăng tải hơn 15 bài viết với hơn 10 nghìn người tiếp cận về cách thức cài đặt, sử dụng phần mềm trên các trang thông tin điện tử, facebook, zalo...

+ Tuyên truyền lưu động bằng loa tổng cộng 14 đợt thu hút hơn 5.150 quần chúng nhân dân tại các xã trên địa bàn huyện về các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho 05 dự án luật trên, Công an huyện đã tổ chức xây dựng, triển khai mở đợt cao điểm để tuyên truyền, phổ biến với các hoạt động thiết thực như: niêm yết các dự án luật tại các trụ sở làm việc của Công an huyện, qua công tác tiếp công dân, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết trên các trang mạng... giúp hơn 7.000 người dân tiếp cận, nắm được các dự án luật.

+ Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Kon Tum về tăng cường, kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện; Công an huyện Ngọc Hồi đã tổng kiểm tra rà soát đối với 171 cơ sở kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc tại địa bàn 08 xã, thị trấn, trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành ký cam kết, tuyên truyền đến các hộ sản xuất, doanh nghiệp, người kinh doanh hiểu được tác hại của việc sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, lực lượng Công an xã, thị trấn cũng tuyên truyền cho người dân nên mua những sản phẩm rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

+ Qua công tác tiếp công dân, Đội CSGT thường xuyên hướng dẫn trực tiếp cho người dân quy trình, cách thức đăng ký xe hoặc nộp phạt vi phạm trật tự an toàn

giao thông qua dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Ngày 06/3/2023, Công an huyện đã lắp đặt màn hình máy tính tại địa điểm tiếp công dân của lực lượng Cảnh sát giao thông với mục đích tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về hiệu quả cũng như mục đích của dịch vụ công trực tuyến trong việc thực hiện đăng ký mới phương tiện giao thông cũng như trong xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

+ Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-CAH, ngày 17/02/2023 của Công an huyện Ngọc Hồi về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngày 24/02/2023, Công an huyện Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Tham dự Hội nghị có hơn 80 đồng chí là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Trinh sát viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện; chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn.

+ Tổ chức hướng dẫn ký 219 bản cam kết đối với hộ kinh doanh về việc không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép; Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và truyền thông tuyên truyền cụ thể: Phát phóng sự gồm “Những vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo – thực trạng và giải pháp; Báo động với việc vận chuyển, buôn bán VK, VLN, CCHT qua cảng hàng không, đường Bưu chính và không gian mạng; Đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT với thời lượng 02 lần/tuần.

- Chỉ đạo Công an huyện kịp thời tham mưu cho UBND huyện, cấp uỷ, chính quyền cơ sở phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể:

+ Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng của Công an huyện tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023 xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

+ Công an huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đăng ký xây dựng xã Đắc Dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tháng 4/2023, công nhận thôn Bắc Phong xã pờ Y và thôn Lộc Nông, xã Đắc Nông đạt tiêu chuẩn Bộ về tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Tiến hành thực hiện các nội dung: giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, vận động nhân dân tham gia xây dựng Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở vững mạnh. Tiếp tục củng cố và xây dựng các mô hình, các tổ tự quản trên địa bàn các xã, thị trấn theo chỉ tiêu công tác năm 2023. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

+ Tổ chức triển khai thực hiện: Hội nghị gặp mặt Thôn trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia ngày hội “Bánh chưng xanh” tại các xã trên địa bàn huyện. Kết quả: Các lực lượng của Công an huyện đã phát động được 40 đợt thu hút 12.400 lượt người tham gia. Phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2023; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phát thanh tuyên truyền bản tin an ninh, trật tự hàng tháng. Kết quả: Đã phát thanh tuyên truyền 910 lượt vào khung giờ buổi sáng và buổi chiều trên hệ thống loa phát thanh xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, vận động nhân dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được khoảng 45 lượt với khoảng 8.550 lượt người tham gia. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là tuyên truyền miệng tại các buổi họp thôn, tổ dân phố, phát tờ rơi, treo pano, áp phích tại các nhà văn hóa cộng đồng, tuyến đường lớn...Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang Facebook Công an huyện Ngọc Hồi. Kết quả: Đã tiến hành đăng tải 150 tin, bài viết liên quan đến các hoạt động, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an huyện, thu hút 140.905 lượt người tiếp cận, 101.000 lượt tương tác với bài viết.

3. Công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ba lực lượng gồm: Công an, Quân sự, Biên Phòng trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

- Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ, thống nhất với lực lượng Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và các cơ quan hữu quan có liên quan trong việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu phản ánh tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy đạt hiệu quả. Trong 05 tháng đầu năm 2023, công tác phòng ngừa tội phạm được thực hiện tốt, số vụ phát hiện, phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh, bắt giữ các hành vi vi phạm pháp luật: Không.

- Bên cạnh đó, 03 ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong điều tra, xử lý án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kịp thời đưa ra xét xử những vụ án điềm được dư luận xã hội quan tâm nhằm tạo sự răn đe đối với tội phạm và tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống tội phạm.

4. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của lực lượng Công an: Công an huyện đã xây dựng kế hoạch ⁽²⁾ về đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng ⁽³⁾, nhằm phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để có kế hoạch đấu tranh phù hợp.

- Công tác điều tra, xử lý án: 5 tháng đầu năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thụ lý: 33 vụ - 50 bị can.

- Án kỳ trước chuyển sang: 10 vụ - 09 bị can.
- Khởi tố mới ⁽⁴⁾: 23 vụ - 41 bị can.
- Phục hồi điều tra: Không
- Đơn vị khác chuyển đến: Không
- Chuyển đơn vị khác: 01 vụ - 00 bị can

(vận chuyển trái phép chất ma túy: 01 vụ chuyển PC04 - CAT Kon Tum).

Kết quả xử lý:

- Chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố: 22 vụ - 35 bị can.
- Tạm đình chỉ điều tra: 02 vụ - 00 bị can

(Vụ “Vận chuyển hàng cấm” 02 vụ, Lý do: Hết thời hiệu điều tra nhưng chưa xác định được bị can trong vụ án).

- Đình chỉ điều tra 01 vụ - 03 bị can

² Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023; Kế hoạch số 17 ngày 12/01/2023 thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát ma túy năm 2023 và Kế hoạch của các lực lượng Hình sự, Kinh tế; Kế hoạch số 42 ngày 15/4/2023 về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam á lần thứ 13 năm 2023; Kế hoạch số 50, 51/KH-CAH ngày 15/4/2023 huy động Công an xã Đăk Kan, Pờ Y tham gia tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT đường bộ từ 15/4/2023 đến 15/5/2023; Kế hoạch số 116/KH-CAH ngày 28 tháng 02 năm 2023 Công an huyện Ngọc Hồi về Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; Xây dựng Kế hoạch số 117/KH-CAH ngày 28 tháng 02 năm 2023 Công an huyện Ngọc Hồi về Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện; Kế hoạch số 37/KH-CAH ngày 29/3/2023 về tiếp tục tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023; thực hiện Công văn số 1045/PC06 ngày 02/11/2022 của Công an tỉnh về việc ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về pháo trong dịp tết Nguyên đán 2023; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo...

³ Tổng số đối tượng quản lý tại xã, thị trấn (117). Trong đó: Án treo (26); cải tạo không giam giữ (04); chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, còn án tích (85); hoãn thi hành án (01); tha tù trước thời hạn có điều kiện (01).

⁴⁽⁴⁾ Trộm cắp tài sản: 05 vụ - 06 bị can, đánh bạc: 03 vụ - 14 bị can, cố ý gây thương tích: 03 vụ - 06 bị can, Lạm dụng tín nhiệm CDTS: 02 vụ - 02 bị can, làm nhục người khác: 01 vụ - 03 bị can, hủy hoại tài sản: 01 vụ - 00 bị can, Vi phạm quy định về TGGTĐB: 03 vụ - 03 bị can; Tàng trữ trái phép chất ma túy: 03 vụ - 04 đối tượng; Vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ - 0 đối tượng; Sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ - 02 đối tượng; Vận chuyển hàng cấm: 01 vụ - 01 đối tượng.

(Vụ “Làm nhục người khác”. Lý do: Bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố theo Điều 155 BLTTHS)).

+ Đang điều tra: **08 vụ - 12 bị can** (có 01 vụ chưa xác định được bị can)

*** Tỷ lệ điều tra án: Đã điều tra làm rõ 30/33 (đạt tỷ lệ 90,9%)**

5. Công tác quản lý hành chính Nhà nước về trật tự xã hội

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an huyện về kiểm tra định kỳ các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 43 lượt. Kết quả: Phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp (báo cáo định kỳ hàng quý tình hình kết quả thực hiện các quy định về ANTT không đầy đủ theo quy định của BCA) với số tiền là 1.500.000^d.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Công an huyện về kiểm tra tạm trú, lưu trú và cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Kết quả: Đã tổ chức kiểm tra 30 lượt các cơ sở kinh doanh nhà trọ và những nhà dân thường xuyên có người đến tạm trú.

- Tổ chức hướng dẫn ký 2.019 bản cam kết đối với hộ kinh doanh không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép và phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về pháo đến nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh không chế tạo và sử dụng pháo trái phép.

- Từ 15/12/2022 đến 15/05/2023, vận động quần chúng nhân dân giao nộp 17 dao, 17 súng tự chế, 01 súng thể thao, 32 viên đạn chì, 13 viên đạn quân dụng⁽⁵⁾. Phối hợp với Phòng PH10 tiêu hủy 415 súng tự chế, 342 vũ khí thô sơ, 300g thuốc súng, 3.015 viên đạn khác, 88 hộp đạn chì, 61 linh kiện vũ khí. Bàn giao cho phòng PH10 gồm: 08 súng quân dụng, 03 súng bắn đạn cao su, 01 bình xịt hơi cay, 122 viên đạn quân dụng.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho 132 đồng chí là lực lượng chữa cháy dân phòng, lực lượng PCCC ở cơ sở trên địa bàn huyện năm 2023. Tổ chức 06 buổi tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC và CNCH cho 3.140 người dân. Phối hợp với Ban quản lý chợ tổ chức ký 250 bản cam kết an toàn về PCCC.

- Thực hiện Kế hoạch về triển khai thu nhận hồ sơ lưu động CCCD phục vụ sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên địa bàn. Kết quả: tính đến ngày 15/5/2023, tổng số hồ sơ thu nhận cấp thẻ CCCD gắn chip là 42.591 hồ sơ, tổng số thẻ CCCD đã được in ấn và cấp là 40.959; cấp 2.694 tài khoản định danh điện tử thông qua công tác cấp thẻ CCCD và thông qua công tác tuyên truyền, vận động tại địa bàn các xã, thị trấn.

⁵ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - 01 dao, 01 súng; Công an xã - 16 dao, 16 súng tự chế, 01 súng thể thao, 32 viên đạn chì, 13 viên đạn quân dụng.

- Tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông: Lập biên bản vi phạm hành chính 1.492 trường hợp, tạm giữ 1.492 phương tiện và giấy tờ các loại. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 1.108 trường hợp, với tổng số tiền 1.313.170.000^d. Cảnh cáo 92 trường hợp.

II. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Trong 6 tháng đầu năm 2023 phạm pháp hình sự xảy ra 25 vụ - 39 đối tượng, (*giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2022*), chiếm tỉ lệ cao chủ yếu là các tội Trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tàng trữ trái phép chất ma túy... Phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày một phức tạp, tinh vi nhất là tội phạm về ma túy, trong đó:

1. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Xảy ra 19 vụ - 32 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội⁽⁶⁾ (*giảm 01 vụ so với cùng kỳ 2022*). Thiệt hại: 09 người bị thương, 06 người chết, hư hỏng 02 xe ô tô, 08 xe mô tô, 01 xe máy kéo (*trong vụ TNGT*); mất 04 xe mô tô, 100 kg tiêu, 2.100.000đ (*các vụ trộm cắp*); Thu giữ: 33.500.000^d trong các vụ đánh bạc.

- **Trong số 19 vụ xảy ra, đã khám phá làm rõ 16 vụ - 29 đối tượng:**

- Kết quả giải quyết:

+ Khởi tố điều tra: 13 vụ - 29 bị can (*xử phạt hành chính 01 vụ - 03 đối tượng về hành vi làm nhục người khác, vụ đã khởi tố sau ra quyết định đình chỉ, phạt 12.000.000đ*).

+ Không khởi tố vụ án hình sự: 03 vụ

+ Chuyển đơn vị khác: Không

+ Tạm đình chỉ xác minh tin: Không

- Đang xác minh: 03 vụ - 03 đối tượng.

2. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy:

- Phát hiện 05 vụ - 06 đối tượng⁽⁷⁾ (*giảm 06 vụ so với cùng kỳ 2022*). Thu giữ: 970,142 gam Methamphetamine; 0,33 gam Heroin.

- **Trong số 05 vụ phát hiện đã khám phá, làm rõ 05 vụ - 06 đối tượng**

+ Khởi tố điều tra: 05 vụ - 06 bị can.

+ Không khởi tố: 00 vụ

+ Đang điều tra, xác minh: 00 vụ.

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường:

⁽⁶⁾ Vi phạm quy định về tham gia GTĐB: 06 vụ - 04 đối tượng; Cố ý gây thương tích: 03 vụ - 06 đối tượng; Trộm cắp tài sản: 05 vụ - 06 đối tượng; Làm nhục người khác: 01 vụ - 03 đối tượng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 02 vụ - 02 đối tượng; Đánh bạc: 02 vụ - 11 đối tượng.

⁽⁷⁾ Tàng trữ trái phép chất ma túy: 03 vụ - 04 đối tượng; Vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ - 0 đối tượng; Sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ - 02 đối tượng.

- Xảy ra 01 vụ - 01 đối tượng⁽⁸⁾, (giảm 08 vụ so với cùng kỳ 2022).

- Thu giữ: 06 hộp pháo nổ, khối lượng 12,2Kg.

- Trong số 01 vụ xảy ra đã khám phá, làm rõ: 01 vụ - 01 đối tượng.

+ Khởi tố điều tra 01 vụ - 01 bị can;

+ Không KTVA: 00 vụ - 00 đối tượng;

- Đang xác minh: 00

4. Tai nạn giao thông: 06 vụ (làm chết 06 người, 03 người bị thương, hư hỏng 11 phương tiện) so với cùng kỳ năm trước tăng 03 vụ, tăng 03 người chết, tăng 02 số người bị thương. Trên tuyến giao thông thuộc Công an huyện quản lý xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông. Trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn huyện thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng PC08 – Công an tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông.

5. Tình hình cháy, nổ: Trong 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ cháy⁹, so với cùng kỳ năm 2022 không tăng, không giảm.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng tích cực bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, kịp thời phát hiện các hoạt động phạm tội, bắt, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác phòng, chống tội phạm. Công tác điều tra, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm luôn được quan tâm chỉ đạo; tiến độ điều tra các vụ án, nhất là án điểm để đưa ra xét xử đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu chính trị ở địa phương. Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm được tăng cường đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tình hình tội phạm cơ bản được kiểm chế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tuy đã được tập trung chỉ đạo, song tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng vi phạm pháp luật giao thông đường bộ còn xảy ra phổ biến.

⁽⁸⁾ Vận chuyển hàng cấm: 01 vụ - 01 đối tượng.

⁽⁹⁾ Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 11/4/2023 xảy ra vụ cháy tại nhà bà Đinh Thị Nguyệt trú tại thôn Bắc Phong, xã Pờ Y. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để không chế dập lửa, đến 15 giờ 20 phút đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 250 triệu đồng.

2.2. Nguyên nhân

- Diễn biến hoạt động của tội phạm ngày càng phức tạp, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Bên cạnh đó, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm còn nhiều hạn chế, nhất là về lĩnh vực kỹ thuật hình sự và ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

- Công tác tuyên truyền, xử lý tuy đã được tập trung chỉ đạo song ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa nghiêm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Công an huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác thống kê tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm. Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công mạnh vào các loại tội phạm, thường xuyên quản lý, đấu tranh với loại tội phạm hoạt động có tính băng, nhóm; tiếp tục kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm ở cấp cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo trên địa bàn trong công tác tuyên truyền.

3. Thực hiện tốt công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm về tội phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội tại xã Đắc Xú, với mục tiêu trong năm 2023, 2024 đưa xã Đắc Xú ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. Thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trong các dịp lễ, tết để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Tập trung triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra khám phá và xử lý nghiêm hơn nữa đối với một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên... Tăng cường sự phối hợp giữa Công an huyện với VKSND và TAND huyện; đưa ra xét xử những vụ án điểm được dư luận quan tâm nhằm tạo sự răn đe đối với tội phạm và tuyên truyền về phòng, chống tội phạm.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường, bổ sung biên chế cho lực lượng phòng, chống tội phạm, nhất là Công an các địa bàn trọng điểm; có kế hoạch

đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm.

6. Đẩy mạnh sử dụng thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào công tác phòng, chống tội phạm.

7. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên của hai nước bạn Lào và Campuchia trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên cơ sở các Hiệp định tương trợ tư pháp, điều ước quốc tế và các kế hoạch, biên bản ghi nhớ đã được ký kết

Trên đây là báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- CVP và PCVP huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Công an huyện;
- Lưu VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường